

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 6201 /UBND-TCĐ

Đắk Nông, ngày 08 tháng 11 năm 2017

V/v giải quyết, trả lời kiến nghị,
phản ánh của cử tri

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 53/ĐĐBQH-VP ngày 13 tháng 10 năm 2017 của của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc đề nghị trả lời ý kiến và giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiến hành kiểm tra, rà soát kiến nghị của cử tri (chi tiết tại phụ lục kèm theo), khẩn trương xử lý và trả lời trực tiếp cho cử tri được biết. Đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản cho UBND tỉnh (thông qua Ban Tiếp công dân) và gửi file mềm (word) về hộp thư điện tử: td.ubnd@daknong.gov.vn trước ngày 20/11/2017.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn (đôn đốc);
- Lưu: VT, TH, TCD (H).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



[Handwritten signature]

Trần Văn Điều

Phụ lục:

**GIAO NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI
TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV**

(Kèm theo Công văn số 6301/UBND-TD ngày 08 tháng 11 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Đề mục, nội dung	Đơn vị giải quyết, trả lời	Phòng thẩm định
	I. Về lĩnh vực giao thông:		
1	Cử tri, Nguyễn Hữu Lợi – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị: Khi sử dụng phí đường bộ thì Nhà nước chỉ quan tâm đến việc sửa chữa tại các trục đường chính còn các trục đường liên huyện, liên xã, liên thôn rất nhiều đoạn xuống cấp, hư hỏng nặng thì không được tu bổ, sửa chữa. Đề nghị các cơ quan thẩm quyền cân đối mức thu phí chuyên giao cho tỉnh, huyện, xã để sửa chữa các tuyến đường hư hỏng trên địa bàn.	Sở Giao thông vận tải	CN
2	Cử tri, Trần Thị Hoa – thôn Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'lấp phản ánh: Việc thi công tuyến đường thôn Quảng Lộc hiện tại đang dang dở và khi làm đường đơn vị thi công đã làm vỡ ống cống thoát nước ngang qua nhà, dẫn đến vào mùa mưa nước không thoát được tràn trực tiếp vào nhà dân ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, bản thân đã kiến nghị với chính quyền địa phương, đơn vị thi công nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công triển khai nhanh việc làm đường và khắc phục kịp thời các ống cống thoát nước trên tuyến đường.	UBND huyện Đắk R'lấp	CN
3	Cử tri Bùi Quang Hòa - thôn Tân Bình II, Lưu Quang Thi - thôn Tân Bình I, Nguyễn Văn Hải - thôn Rừng Lạnh, Ngô Văn Thường - thôn Đắk Hòa I, Nguyễn Văn Thập - thôn Đắk Sơn III - xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song: Đề nghị lãnh đạo cơ quan chức năng các cấp quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 2, hiện đang xuống cấp, khó khăn trong việc đi lại.	Sở Giao thông vận tải	CN

4	Cử tri Nguyễn Minh Tuấn - thôn Tân Bình I và Lưu Quang Thi - thôn Tân Bình I, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song: Đề nghị UBND huyện thanh tra việc xây dựng đường theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm tại thôn Tân Bình I.	UBND huyện Đắc Song	CN
5	Cử tri xã Nam Xuân, huyện Krông Nô kiến nghị chính quyền các cấp quan tâm tu sửa tuyến đường Tỉnh lộ 3 để đi lại thuận tiện, vì hiện nay đường hư hỏng nhiều chỗ (<i>có nhiều ổ gà</i>) dễ gây tai nạn cho những người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa các đường liên thôn trong xã, vì hiện nay mùa mưa một số tuyến đường lầy lội, giao thông đi lại rất khó khăn.	Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Krông Nô	CN
6	Cử tri Phạm Văn Bảy - thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa phản ánh: Đoạn đường kết nối tại tuyến đường tránh trên Quốc lộ 14 đã được làm, nhưng đến nay đã bị hư hỏng và xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của các hộ dân trên địa bàn xã. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khắc phục.	UBND huyện thị xã Gia Nghĩa	CN
7	Ý kiến chung của cử tri các địa phương là thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân rất tích cực đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhất là trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi. Tuy nhiên, nhiều nơi người dân đóng góp đã lâu nhưng các công trình chưa được đầu tư xây dựng vì thiếu phần vốn hỗ trợ của nhà nước, vì vậy cử tri rất bức xúc, kiến nghị nhiều lần. Đề nghị các cấp, ngành quan tâm, có hướng giải quyết.	Sở Giao thông vận tải	CN
II. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường:			
8	Cử tri Phạm Văn Cỏ - thôn 9 và Vũ Chí Thảo - Bon Mê Ra, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức kiến nghị: Tại khu vực bà con đang sản xuất đến nay một số hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, có một số hộ đất liền kề lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chỗ cấp, chỗ không; đất sát rừng cộng đồng được cấp, đất ở dưới lại không được cấp. Đề nghị các ngành chức năng xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con để vay vốn ngân hàng đầu tư sản xuất.	UBND huyện Tuy Đức	NN
9	Cử tri Trương Khắc Trí - thôn 11, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức kiến nghị: Hiện nay nhân dân	UBND huyện	NN

	thôn 11 không có đất xây dựng hội trường thôn. Trong khi đó, toàn bộ đất của thôn là do công ty cà phê Đắk Nông quản lý, hiện tại có khoảng 05 sào đất nằm ngay trung tâm của thôn đang để trống không sử dụng. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giao lại cho thôn để thôn xây dựng hội trường.	Tuy Đức	
10	Cử tri Lê Thị Hà - thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song kiến nghị: Từ năm 1998, đất ở thôn Rừng Lạnh là đất thổ cư và một số hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay yêu cầu chuyển đổi là “sổ hồng” làm cho người dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể, chi tiết để người dân được dễ dàng hơn trong việc chuyển đổi bìa.	UBND huyện Đắk Song	NN
	III. Về Lĩnh vực điện:		
11	Cử tri Bùi Quang Hòa - thôn Tân Bình II và Nguyễn Văn Hải - thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song), và cử tri các địa phương khác như xã Quảng Thành (Gia Nghĩa), Nam Xuân (Krông Nô), Ea Pô (Cư Jút), Quảng Tân (Tuy Đức): Đề nghị đầu tư mới và nâng cấp hệ thống điện vì một số hộ phải tự kéo điện nên không đảm bảo an toàn, điện năng yếu, không đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt, người dân phải trả giá điện cao	Điện lực Đắk Nông	CN
	IV. Về Giáo dục		
12	Cử tri Lý Quang Minh - thôn 9, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức phản ánh: Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tổ chức bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh không đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo (Thông tư 55 ngày 22/11/2011) gây bức xúc trong Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đề nghị Phòng Giáo dục huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quảng Tân làm rõ vấn đề trên.	UBND huyện Tuy Đức	KG - VX
13	Cử tri Nguyễn Văn Sơn – thôn Tân Thịnh, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa phản ánh: Trường Hà Huy Tập, xã Quảng Thành huy động mức đóng góp của học sinh rất cao để xây dựng các công trình tại trường học, không có tổ chức cá nhân giám sát. Đề nghị ngành Giáo dục xem xét xử lý và trả lời cho cử tri.	UBND thị xã Gia Nghĩa	KG - VX

V. Về chế độ chính sách			
14	Cử tri Trần Thị Hoa – thôn Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R’lấp kiến nghị: Trong thời gian kháng chiến chống mỹ cứu nước, bản thân trực tiếp tham gia lực lượng dân quân du kích phục vụ chiến đấu nhưng đến nay nhiều lần làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ vẫn chưa được giải quyết vì lý do không có người làm chứng (người làm chứng đã mất). Đề nghị đơn vị Huyện đội Đăk R’lấp trả lời cụ thể cho người dân rõ đối với trường hợp của bản thân ông thì có được hưởng chế trên trên không?	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	KG - VX
15	Cử tri Nguyễn Đình Chất - thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức: Đề nghị hỗ trợ phụ cấp cho chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ thôn, bon, bản như các tổ chức đoàn thể khác. Đề nghị cho người cao tuổi vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất.	UBND huyện Tuy Đức	KG - VX
	Ý kiến chung của cử tri các địa phương đề nghị các ngành, các cấp quan tâm, có hướng giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên học ra trường không tìm được việc làm vì hiện nay trên địa bàn tỉnh có số lượng không nhỏ đối tượng thuộc diện này.	Sở Nội vụ	
VI. Về lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi:			
16	Cử tri Nguyễn Đình Chất - thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức phản ánh: Hiện nay, tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu kém chất lượng bán tràn lan trên địa bàn gây thiệt hại cho nông dân. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường quản lý bảo vệ quyền lợi cho người dân.	Sở Công thương	KTKH
17	Cử tri Lưu Quang Thi - thôn Tân Bình I - xã Đăk Hòa, huyện Đăk Song: Đề nghị các cấp, các ngành có biện pháp kiên quyết hơn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	NN
18	Cử tri Hoàng Văn Hải - thôn Đắc Sơn, xã Nam Xuân huyện Krông Nô phản ánh: Thôn Đắc Sơn được đầu tư 2 tuyến kênh mương, tuy nhiên mới được đưa vào sử dụng với thời gian ngắn đã xuống cấp trầm trọng. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét khắc phục	UBND huyện Krông Nô	NN

	để hệ thống kênh mương.		
19	Cử tri Trần Tường - thôn Nam Hợp, xã Nam xuân, huyện Krông Nô kiến nghị: Từ Trung ương đến địa phương có chế độ chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi heo trong thời gian heo thịt bị rớt giá trầm trọng như hiện nay không, như gia đình ông là một mô hình chăn nuôi heo lớn nhưng đến nay chưa được sự quan tâm hỗ trợ, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	NN
	VII. Về lĩnh vực y tế:		
20	Cử tri Nguyễn Hữu Lợi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'lấp: Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo cơ quan liên quan trong việc giám sát các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã đến tuyến tỉnh đối với những người tham gia khám bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người mua thẻ bảo hiểm và để thuận tiện cho địa phương trong việc vận động người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế.	Sở Y tế	KG-VX
21	Cử tri Nguyễn Văn Thập - thôn Đắk Sơn III, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song: Đề nghị đầu tư về đội ngũ Bác sỹ và nâng cấp trang thiết bị khám, chữa bệnh tuyến huyện để phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.	Sở Y tế	KG-VX
22	Cử tri Nguyễn Thị Chín - thôn Tân Bình II, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song: Đề nghị xem xét lại việc hợp đồng y tế thôn, bon cho phù hợp vì có tình trạng người ở thôn này nhưng làm y tế thôn khác, nên việc nắm bắt tình hình dịch bệnh sẽ khó khăn.	Sở Y tế	KG-VX
23	Cử tri Nguyễn Quốc Vượng - thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa phản ánh: Chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông chưa tốt, thái độ phục vụ bệnh nhân của một số cán bộ y, bác sỹ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh không nhiệt tình, còn thờ ơ thiếu quan tâm đến bệnh nhân. Đề nghị lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông xem xét, xử lý những người có liên quan và trả lời cho cử tri được biết.	Sở Y tế	KG-VX
	VIII. Một số ý kiến khác:		
24	Cử tri Hoàng Văn Quyết - bon Đắk Sum, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức phản ánh: Công ty bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Bầy đã bị Nhà nước thu hồi	Công an tỉnh	NC

	giấy phép kinh doanh nhưng công ty không trả tiền đầu tư cho khách hàng, bà con đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị với công ty và các ngành chức năng nhưng không được giải quyết. Đề nghị các cấp chính quyền can thiệp giúp bà con lấy lại tiền công ty Thiên Ngọc Bẫy đã chiếm đoạt.		
25	Cử tri Nguyễn Minh Tuấn - thôn Tân Bình I và Ngô Văn Thương - thôn Đắc Hòa I, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song phản ánh: Nhà máy nước sạch làm cách đây 05 năm, người dân đã đóng tiền nhưng chưa hoạt động hiệu quả (hiện đang bị ô nhiễm chưa đầu tư khắc phục). Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét đầu tư sớm để người dân được đảm bảo tốt nhất trong việc sử dụng nước.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	NN
26	Cử tri Nguyễn Ngọc Thương - thôn Tân Bình II, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song phản ánh: Chợ xã Đắc Môt - Đắc Hòa đã xây dựng lâu rồi nhưng chưa hoạt động (hiện đang bỏ hoang). Đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện để người dân được thuận tiện trong việc buôn bán, trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế.	UBND huyện Đắc Song	KTKH
27	Hiện nay một số đoạn đường trên Quốc lộ 14 thuộc địa phận xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa một số bóng đèn chiếu sáng bị hư hỏng chưa được sửa chữa kịp thời dẫn đến gây tai nạn và ảnh hưởng cho người tham gia giao thông vào buổi tối, bên cạnh đó, phát sinh các tệ nạn xã hội. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.	UBND thị xã	CN
28	Cử tri Vi Hồng Cương - thôn Đắc Xuân, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô kiến nghị: Thực hiện chỉ thị số: 16-CT/HU ngày 17/5/2017 của Huyện ủy Krông Nô về cơ cấu nhất thể hóa Bí thư kiêm trưởng thôn. Theo tình hình hiện nay thôn Đắc Xuân và Thôn Thanh Sơn có trên 450 hộ, địa bàn 2 thôn dài và rộng rất khó khăn cho công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành đề nghị cấp trên xem xét tách 2 thôn thành 3 thôn.	UBND huyện Krông Nô	NC
29	Cử tri phản ánh việc dán các tờ quảng cáo, rao vặt lên các trụ điện trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa nói riêng và toàn tỉnh nói chung không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn che lấp thông tin, số hiệu trụ, gây khó khăn khi xử lý các sự cố về điện. Đề nghị các cơ quan có liên quan xem xét, xử lý dứt điểm tình trạng này.	UBND huyện thị xã Gia Nghĩa	KG-VX

30	<p>Cử tri ngành điện phản ánh, trong quá trình thực hiện công tác đầu tư và cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh, ngành điện gặp khó khăn trong việc di dời, giải phóng mặt bằng; đồng thời, hiện nay hành lang an toàn điện bị lấn chiếm, gây mất an toàn nhưng khi giải tỏa, phát quang gặp nhiều khó khăn. Đề nghị, chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ ngành điện trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như thực hiện các thủ tục có liên quan trong công tác đầu tư xây dựng lưới điện.</p>	Sở Công thương	CN
	<i>Tổng cộng 30 nội dung</i>		